



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจาก INN News ประจำวันที่ 22 เดือนเมษายน พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

### แพทย์เตือนพ่อ-แม่บังคับลูกเรียนหมอกำ ร้ายทางอ้อม

โดยทีมข่าว INN News

22 เมษายน 2551 16:22:33 น. [RSS](#)

**คนเบียดคณะแพทยศาสตร์ มศว. ฝากถึง พ่อ-แม่ อย่าบังคับลูก เรียนหมอนอกจากกดดันลูกแล้ว ยังทำให้เสียสุขภาพจิต การเรียน-ทำงาน ออกมาไม่ดี มีตัวอย่างมาหลายรายแล้ว**

ศ.นพ.อาวุธ ศรีศุกรี เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) กล่าวถึงกรณีที่มีผู้สละสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2551 ผ่านระบบรับตรงของ กสพท.จำนวนมากและต้องเรียกผู้ที่สำรองไว้ ถึง 2 รอบ ว่า ถึงแม้จะมีผู้สละสิทธิ์มากกว่าปีที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นตัวเลขไม่มากนัก ซึ่ง กสพท.ก็ยังได้เด็กหัวกะทิที่ต้องการเรียนแพทย์จริง ๆ อยู่ และขณะนี้ กสพท.ก็ได้ส่งรายชื่อเด็กที่สอบติดและมารายงานตัวให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แล้ว เพื่อตัดสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษาหรือแอดมิชชันปีการศึกษา 2551 ส่วนกรณีที่นักเรียนบางคนไม่สละสิทธิ์ในสถาบันที่ตนเองสอบติด และยังไปรับทุนเรียนต่อที่อื่นนั้น เป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้ เพราะทุกสถาบันก็อยากได้คนเก่งทั้งนั้น

ด้าน ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า เด็กที่สละสิทธิ์เข้าเรียนแพทย์ส่วนหนึ่งมาจากพ่อแม่บังคับให้มาสอบ แต่ไปเลือกเรียนในสิ่งที่ตนเองชอบ ขณะที่บางคนต้องเรียนแพทย์ทั้งที่ตนเองไม่ชอบซึ่งมีไม่มากนัก และจากการติดตามเด็กกลุ่มนี้ พบว่า เด็กไม่มีความสุขกับการเรียนบางคนใช้เวลาเรียน 7-8 ปี และเมื่อออกไปทำงานก็ทำไม่เต็มที่ ดังนั้นตนขอฝากพ่อ แม่ว่าอย่าบังคับลูก เพราะเด็กเก่งไม่จำเป็นต้องเรียนหมอเท่านั้น ยังมีอาชีพอื่นให้เด็กเก่งทำและเป็นประโยชน์ต่อประเทศได้เหมือนกัน

น.ส.ธัญชนก ชีร์รัตนกุล ซึ่งสอบได้ที่ 1 ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า ตนอยู่ระหว่างการตัดสินใจว่าจะเรียนต่อที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ หรือจะไปรับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เพื่อเรียนต่อด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งให้ทุนถึงปริญญาเอก และเท่าที่ดูแนวโน้มตนคงจะเลือก กทช. เพราะชอบและถนัดวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์มากกว่าเรียนแพทย์ อย่างไรก็ตามภายในสิ้นเดือนเมษายนนี้ตนจะตัดสินใจอีกครั้ง และหากตัดสินใจเลือก กทช. ก็จะสละสิทธิ์การเรียนแพทย์ทันที เพื่อให้คนอื่นที่ต้องการเรียนแพทย์จริง ๆ ได้เข้ามา

